

Số: 608 /BC-UBND

Bình Sơn, ngày 28 tháng 10 năm 2021

## **BÁO CÁO**

**Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND, ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh**  
*(Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 14/10/2021)*

### **I. TÌNH HÌNH**

Bình Sơn là huyện thuộc vùng đồng bằng ven biển, nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, tình hình an ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Là huyện có diện tích rộng, đông dân cư, những năm gần đây cùng với sự phát triển của Khu kinh tế Dung Quất, nhiều Dự án đã và đang hình thành, hoạt động có hiệu quả, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển đáng kể, đời sống của nhân dân đang từng bước được cải thiện, bộ mặt xã hội của huyện được thay đổi rõ rệt, nhu cầu của người dân ngày càng được nâng lên. Bên cạnh những cơ hội, điều kiện và thách thức, tình hình tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy, mại dâm nói riêng ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có những diễn biến phức tạp. Đối tượng phạm tội về ma túy tiếp tục lén lút hoạt động, móc nối với các đối tượng ngoài tỉnh thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy; đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng, đa số ở độ tuổi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và công nhân, người lao động. Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 14/10/2021, trên địa bàn huyện Bình Sơn phát hiện, bắt giữ 46 vụ/135 đối tượng phạm tội về ma túy; phát hiện hơn 110 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, chủ yếu là ma túy tổng hợp; toàn huyện có 10/22 xã, thị trấn có tệ nạn ma túy.

### **II. KẾT QUẢ**

#### **1. Công tác tham mưu, chỉ đạo**

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo và ban hành các văn bản<sup>1</sup> về thực hiện chương trình phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện;

---

<sup>1</sup> Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 về phê duyệt Kế hoạch phối hợp phòng, chống ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 06/5/2019 về thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn" trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 26/9/2019 về việc tổ chức khảo sát, thống kê người nghiện ma túy và công tác cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng để theo dõi quản lý; Kế hoạch số 202-KH/HU, ngày 18/12/2019 về thực hiện Chỉ thị số 36-

lồng ghép việc thực hiện các nội dung, Chương trình công tác với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

- Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và ban hành các văn bản về thực hiện công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

- Công an huyện đã triển khai thực hiện các Kế hoạch về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy; công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; công tác triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai ...

- Các cơ quan, ban, ngành, Hội đoàn thể đã phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

## **2. Công tác tuyên truyền**

- Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy đã có sự đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức; huy động được sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, đông đảo quần chúng và các đối tượng cần tập trung tuyên truyền, giáo dục. Nội dung tập trung vào kiến thức cần thiết về phòng, chống ma túy, dễ dàng tiếp cận với người được tuyên truyền; hướng tới đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân lao động.

- Công an huyện đã phối hợp các ban, ngành, hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền 80 đợt, hơn 8.000 lượt người tham gia; đưa trên 120 tin, bài về phòng, chống ma túy trên hệ thống truyền thanh của huyện, các xã, thị trấn; treo trên 200 pano, áp phích, khẩu hiệu, tuyên truyền phòng, chống ma túy.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống ma túy, mại dâm, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nhằm nâng cao nhận thức, vận động người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng 10 đợt cho hơn 2.000 lượt cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và Đội công tác xã hội tình nguyện. Đồng thời, viết bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh huyện và các xã, thị trấn tiếp phát lại sóng truyền thanh của huyện.

- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.000 chị em phụ nữ cách nhận biết về ma túy, tội phạm ma túy, các tụ điểm hoạt động mại

---

CT/TW, ngày 16/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 36/UBND, ngày 31/3/2020 về công tác phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn; Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 09/6/2020 về thực hiện Dự án "Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Công an huyện, Bộ đội Biên phòng, chi cục Hải quan cửa khẩu Dung Quất và năng lực xử lý án về ma túy của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện"; Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 09/6/2020 về thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp"; Công văn v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" -Tháng 6 hàng năm; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/4/2020 về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm ma túy năm 2020...

dâm; từ đó phát hiện tố giác tội phạm và những đối tượng tham gia tệ nạn xã hội cho các cơ quan chức năng và Hội cấp trên có biện pháp ngăn chặn.

- Các cơ quan, ban, ngành, UBMTTQVN và Hội đoàn thể huyện phối hợp tích cực tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy và gia đình có người nghiện ma túy tự nguyện khai báo và đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp thông qua phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” nhằm tạo môi trường văn hóa lành mạnh, giúp người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

- Công an huyện tiếp tục chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp các ban, ngành, hội đoàn thể ra mắt và nhân rộng các mô hình<sup>2</sup> phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa phương, hoạt động có hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn.

### **3. Công tác tập huấn**

Công an huyện, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện đã tổ chức 08 đợt tập huấn về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng cũng như hướng dẫn cán bộ các xã, thị trấn phối hợp chính quyền địa phương tư vấn, vận động người nghiện, gia đình có người nghiện, người sử dụng ma túy cai nghiện ma túy cũng như tự nguyện đi chữa bệnh tại các Trung tâm cai nghiện trên cả nước.

### **4. Công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy**

- Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 14/10/2021, đã phát hiện, bắt giữ 46 vụ/135 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tạm giữ hơn 100 gam ma túy tổng hợp. Khởi tố 20 vụ/37 bị can tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt vi phạm hành chính 18 vụ/64 đối tượng với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.

- Xác định việc tồn tại các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy sẽ gây mất ANTT địa bàn, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Công an huyện triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Các lực lượng chuyên trách của Công an huyện, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan đã chủ động xây dựng các kế hoạch, tăng cường phối hợp, tích cực bám sát địa bàn, nắm tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Năm 2021 Công an huyện đã triệt xóa 01 điểm phức tạp về ma túy (nhà nghỉ Yên Tâm ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, khởi tố 01 vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy). Hiện nay, trên địa bàn huyện không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

<sup>2</sup> Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội, Tổ tự quản về phòng, chống tội phạm ma túy; công trường an toàn về an ninh, trật tự; Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”, Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”, Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”.

- Đối với các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự do người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy gây ra trên địa bàn, Công an huyện đã tổ chức lực lượng xác minh, bắt giữ kịp thời, không để đối tượng chống phá gây mất an ninh, trật tự địa bàn.

### **5. Công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy**

- Nhằm tổ chức đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, Công an huyện đã tổ chức thực hiện công tác gọi hỏi, răn đe, giáo dục 150 đối tượng nghi vấn có liên quan đến ma túy. Qua đó, lập hồ sơ hơn 80 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, cho viết cam đoan, cam kết không vi phạm. Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương, gia đình tư vấn, vận động 09 công dân<sup>3</sup> tự nguyện chữa bệnh tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Đắk Lắk.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp Công an huyện, Phòng Y tế huyện tiếp tục hướng dẫn triển khai các nội dung của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng ở các xã, thị trấn. Qua đó, phối hợp các ban ngành ở địa phương rà soát, lập danh sách số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn để từ đó có cơ chế, chính sách quản lý, cai nghiện phù hợp cũng như giáo dục, hướng dẫn, giúp đỡ người sau cai nghiện để phòng chống tái nghiện; hỗ trợ học nghề, tìm việc làm và tham gia các hoạt động xã hội để hòa nhập cộng đồng. Hiện nay trên địa bàn huyện không có người nghiện ma túy do chưa xác định được tình trạng nghiện ma túy theo Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA, ngày 09 tháng 07 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Công an về quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

### **6. Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai**

- Được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, công tác cai nghiện ma túy có chuyển biến tích cực, gia đình người nghiện tự đến UBND xã, thị trấn khai báo và đăng ký hình thức cai nghiện. UBND huyện đã chỉ đạo thành lập và củng cố Đội công tác xã hội tình nguyện, Tổ công tác cai nghiện ở các xã, thị trấn nhằm theo dõi, quản lý người nghiện, người đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xử phạt hành chính từ các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương cũng như phân công thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ,

<sup>3</sup> Bùi Khoa sinh năm 1994 ở xã Bình Phú; Nguyễn Đình Sang sinh năm 1991 ở xã Bình Nguyên; Hồ Minh Thiện sinh năm 1992; Lê Phương Nam sinh năm 2001 đều ở xã Bình Thạnh; Nguyễn Tài Cảnh sinh năm 1990 ở xã Bình Trung; Trần Khánh Nhật sinh năm 1996 ở xã Bình Nguyên; Huỳnh Tấn Cường sinh năm 1991 ở xã Bình Trung; Huỳnh Nhật Minh sinh năm 1999 ở xã Bình Mỹ; Phạm Thanh Luân sinh năm 2003 ở xã Bình Đông.

giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, góp phần hỗ trợ trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng.

- Công tác tổ chức cho người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cũng được quan tâm thực hiện, các hoạt động tư vấn giúp đỡ và hướng dẫn người nghiện ma túy tiếp cận các dịch vụ y tế, tham gia các hoạt động xã hội tạo điều kiện cho họ có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng được triển khai. Tuy nhiên, trong số đối tượng hoàn thành sau cai nghiện hầu hết đều tái nghiện trở lại, không lo làm ăn, một số rời xa quê và một số đối tượng ở quê nhưng không có nhu cầu hỗ trợ việc làm, vay vốn sản xuất kinh doanh.

- Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm sau cai nghiện cũng được huyện thường xuyên quan tâm. Tuy nhiên, việc phối hợp quản lý sau cai không mang lại hiệu quả vì nhiều đối tượng sau khi chấp hành hình phạt tù về tội phạm ma túy, cai nghiện tập trung về địa phương vẫn tiếp tục vi phạm, không có nhu cầu hỗ trợ học nghề, vay vốn, hỗ trợ việc làm.

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

#### 1. Ưu điểm:

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy; tình hình tội phạm và các loại tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đổi mới, đa dạng bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện được khuyến khích, đối tượng cai nghiện tự nguyện được mở rộng hơn.

#### 2. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

- Hiệu quả công tác cai nghiện, nhất là cai nghiện tại gia đình và cộng đồng còn thấp (do thiếu nguồn vốn, mô hình, thiếu cơ sở vật chất và kinh phí đảm bảo), tỷ lệ tái nghiện cao; số người được cai nghiện tại cộng đồng và dạy nghề, tạo việc làm không có, số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị cai nghiện hầu như rất ít do đa số các đối tượng ở địa phương nhưng không có nhu cầu hỗ trợ việc làm, vay vốn sản xuất kinh doanh, không hợp tác với cơ quan chức năng, gây khó khăn khi gặp gỡ, tư vấn cai nghiện.

- Công tác xác định tình trạng nghiện ma túy của đối tượng nghiện còn nhiều bất cập về cơ sở vật chất. Một số đối tượng sau khi chấp hành hình phạt tù về tội phạm ma túy; cai nghiện tập trung về địa phương vẫn tiếp tục mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

#### IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở.

- Duy trì bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống ma túy; công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

- Các cơ quan ban, ngành, Mặt trận, Hội đoàn thể phải có sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Tiếp tục phối hợp huy động gia đình, cộng đồng và bản thân người nghiện tích cực cùng với chính quyền địa phương tham gia và thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

#### IV. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THỜI GIAN ĐẾN

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn”...

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của việc sử dụng trái phép các chất ma túy đối với sức khỏe con người và cộng đồng xã hội, chú ý nhóm đối tượng có nguy cơ cao dễ sa ngã vào con đường phạm tội gắn với thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để người dân nâng cao nhận thức và tích cực lên án, tố giác tội phạm.

3. Các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy tiếp tục chỉ đạo nắm tình hình địa bàn, đối tượng, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; lập án đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án về ma túy; phối hợp Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện đưa ra truy tố, xét xử lưu động một số vụ án điểm về ma túy để phòng ngừa và răn đe tội phạm.

4. Đẩy mạnh công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; công tác lập hồ sơ, vận động đối tượng nghiện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, tại các Trung tâm cai nghiện, cai nghiện bằng thuốc thay thế Methadone, tránh tái nghiện; phối hợp trong tổ chức, quản lý, giáo dục, giúp đỡ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với các đối tượng sau cai nghiện.

5. Thực hiện các quy chế phối hợp, kế hoạch liên tịch về phòng, chống ma túy; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy ở khu dân cư; phát huy vai trò Tổ công tác cai nghiện ma túy tại xã, thị trấn.

6. Phối hợp với cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy thuận lợi trong học nghề và lao động

sản xuất, giải quyết việc làm sau cai nghiện, tạo thu nhập giúp họ ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.

Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND, ngày 08/10/2018 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 14/10/2021) của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Công an huyện.
- Các ban, ngành, Hội đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VPH: C, PVP, CVNC;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Đồng**